

BÁO CÁO THAM LUẬN

**Về kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các
kỳ họp chuyên đề để giải quyết các công việc phát sinh
giữa hai kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân**

Kính thưa:

- Chủ tọa Hội nghị;***
- Thưa các quý vị đại biểu.***

Thay mặt Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh, tôi xin gửi đến toàn thể đại biểu về dự Hội nghị lời chào, lời kính chúc sức khỏe. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Kính thưa Hội nghị! tại Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 5 tỉnh Bình Phước hôm nay, được sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin được trình bày báo cáo tham luận về “*Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp chuyên đề để giải quyết các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND*”.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị!

Trong những năm qua, HĐND huyện Lộc Ninh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, quyết định các chủ trương, biện pháp phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển địa phương về mọi mặt vì lợi ích của nhân dân. Đặc biệt, những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và ban hành nghị quyết tại các kỳ họp HĐND huyện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Lộc Ninh đã tổ chức 15 kỳ họp, *trong đó có 7 kỳ họp thường lệ và 8 kỳ họp chuyên đề*. Qua đó, HĐND huyện đã ban hành 109 nghị quyết, đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ điều hành quản lý nhà nước ở địa phương.

Vào giữa 2 kỳ họp thường lệ, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương có một số vấn đề cấp bách hoặc những vấn đề phát sinh trong thực tiễn cần phải thực hiện ngay để giải quyết kịp thời, nên có một số nhiệm vụ của địa phương cần phải bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp và đảm bảo quy định. Có một số nhiệm vụ trong công tác sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị và một số nhiệm vụ theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện, Thường trực HĐND huyện sẽ xem xét, tổ chức kỳ họp chuyên đề để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Căn cứ quy định tại Điều 78 Luật tổ chức CQĐP năm 2015; Điều 1 Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của UBTVQH, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh đã tổ chức 8 kỳ họp chuyên đề; qua

đó đã ban hành 40 Nghị quyết (trong đó có 32 nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 03 nghị quyết về tổ chức lại các cơ quan chuyên môn và 5 nghị quyết về công tác nhân sự).

Các nghị quyết được ban hành tại các kỳ họp chuyên đề liên quan đến các cơ chế, chính sách và là những nội dung quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể: Triển khai các đề án thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Ninh; quy hoạch sử dụng đất; nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện; quyết định chủ trương đầu tư các dự án; kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công; dự toán điều chỉnh ngân sách. Đặc biệt, tại các kỳ họp chuyên đề HĐND huyện đã quyết định và thông qua các Nghị quyết về tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện để dùng thực hiện thí điểm hợp nhất, sáp nhập các cơ quan chuyên môn theo Kết luận số 135-KL/TU ngày 07/10/2021 của Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, kỳ họp đã thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác nhân sự như: miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện; Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện.

Các nghị quyết được ban hành tại các kỳ họp chuyên đề đã đáp ứng được tính kịp thời về chủ trương, quy định mới để UBND huyện, các cơ quan chuyên môn và các địa phương có căn cứ triển khai thực hiện. Hiện nay, theo quy định thì các nội dung thuộc thẩm quyền HĐND phải xem xét, quyết định được tăng lên, nhất là trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách, kinh tế - xã hội. Thực tế, các nội dung này phát sinh liên tục, yêu cầu cần phải xem xét, quyết định ngay, nếu chờ đến kỳ họp thường lệ thì sẽ chậm trễ trong triển khai thực hiện và có thể dẫn đến hiệu quả không đạt như mong muốn. Vì thế, việc tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm mục đích kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh, đột xuất, tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều hành, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện, cũng như tháo gỡ, giải quyết những vấn đề cấp thiết thuộc thẩm quyền, thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Tuy nhiên, thời gian để thực hiện công tác chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề ít, khẩn trương, mang tính đột xuất và thường bị động. Đó là những vấn đề khó khăn dễ ảnh hưởng đến chất lượng của kỳ họp, nên chúng tôi cho rằng, đây là nội dung quan trọng cần được nghiên cứu trao đổi để nâng cao chất lượng các kỳ họp chuyên đề.

Thưa toàn thể hội nghị!

Điều quan trọng đầu tiên là Thường trực HĐND cần phải xác định đúng nội dung sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề là thực sự cần thiết, cấp bách hay không? Cần phải giải quyết nhanh chóng các vấn đề đặt ra, nếu không tổ chức kỳ họp chuyên đề mà chờ đến kỳ họp thường lệ thì sẽ ảnh hưởng như thế nào?. Thường trực HĐND, các Ban HĐND cần xem xét tính cấp thiết của vấn đề. Sau khi xác định được nội dung cần tổ chức kỳ họp chuyên đề, thì khâu chuẩn bị phải được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp được thực hiện chu đáo, đảm bảo kịp thời, đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng thời, Thường

trực HĐND tổ chức ngay hội nghị liên tịch với UBND, UBNDTTQ và các cơ quan, đơn vị tham mưu chuyên ngành để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp; phân công cụ thể nhiệm vụ từng cơ quan trong việc tham mưu, soạn thảo văn bản; trong công tác chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất cho việc tổ chức kỳ họp; phân công các Ban HĐND huyện thực hiện thẩm tra các văn bản. Công tác chuẩn bị phải được phối hợp chặt chẽ, đảm bảo về thời gian, có tính khoa học, hợp pháp, hợp lý và cụ thể các vấn đề giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND và các cơ quan trong công tác chuẩn bị những nội dung liên quan đến kỳ họp.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu tiếp nhận được, các Ban HĐND được phân công thẩm tra chủ động phối hợp, thống nhất sắp xếp thời gian họp lý để tiến hành thẩm tra các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công. Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu nếu có nội dung, vấn đề cần phải cập nhật thêm căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn hoặc ý kiến của đối tượng thụ hưởng thì yêu cầu UBND, các cơ quan chuyên cung cấp thêm thông tin, tài liệu hoặc các Ban của HĐND tổ chức khảo sát, nắm tình hình thực tế, kết hợp với nghiên cứu tài liệu tham khảo để phục vụ tốt cho hoạt động thẩm tra của Ban.

Về trách nhiệm của mỗi đại biểu cũng cần chủ động nghiên cứu kỹ nội dung và tham gia ý kiến chất lượng tại kỳ họp. Trong quá trình điều hành kỳ họp, chủ tọa kỳ họp phải “truyền lửa”, tiếp sức cho đại biểu làm tròn chức năng nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân; phải linh hoạt trong quá trình điều hành để khơi dậy được ý thức, trách nhiệm của đại biểu.

Có thể nhấn mạnh rằng, tổ chức kỳ họp chuyên đề để giải quyết những công việc cấp bách cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ đòi hỏi công tác chuẩn bị phải kịp thời, thời gian triệu tập kỳ họp rút ngắn, đơn đốc cơ quan liên quan chuẩn bị kỳ họp khẩn trương hơn, đảm bảo số lượng đại biểu dự kỳ họp phù hợp và đúng quy định. Mặc dù nội dung kỳ họp chuyên đề không nhiều nhưng yêu cầu phải tuân thủ pháp luật, bảo đảm tính khoa học và khả thi cao mới đáp ứng yêu cầu giải quyết các vấn đề công việc cấp bách, đột xuất có chất lượng, hiệu quả.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị!

Trên đây là kinh nghiệm thực tiễn và một số giải pháp mà Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh đã vận dụng, triển khai thực hiện để tổ chức các kỳ họp chuyên đề trong thời gian qua và đã đạt được một số kết quả quan trọng góp phần củng cố hệ thống chính trị và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương.

Thưa toàn thể hội nghị!

Đại diện Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh, tôi có một số ý kiến tham luận tại Hội nghị giao ban lần thứ 5 theo sự phân công của TT HĐND tỉnh. Xin cảm ơn đại biểu đã lắng nghe và mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu hạnh phúc, thành công. Xin cảm ơn!